

Tỉnh Cao

Thọ Tọ

## BÁNH SỌ SỌ NG LỌI CHÚA: NGHE VÀ THỌ C HÀNH LỌI CHÚA

Bài Đọ c I: (năm II) 2 Sm 7, 4-17

"Ta sọ cho con cọ a ngọọ i kọ vọ, và bọ o đọ m triọ u đọ i ngọọ i".

Trích sách Samuel quyọ n thọ hai.

Trong nhọ ng ngày ọ y, Chúa phán cùng Nathan ọ i này rọ ng: "Hãy đi và nói vọ i Đavít tôi tọ Ta rọ ng: Chúa phán thọ này: Có phọ i ngọọ i sọ xây cọ t cho Ta mọ t ngôi nhà đọ ọ chằng? Vì tọ ngày Ta đọ n đọ t con cái Israel ra khọ i đọ t Ai-cọ p cho đọ n ngày nay, Ta không ọ trong nhà, nhọ ng Ta di chuyọ n trong nhà tọ m và trong trọ i. Khọ p mọ i nọ i Ta đi qua vọ i con cái Israel, có khi nào Ta nói cùng mọ t trong các chi họ Israel mà Ta truyọ n đọ y chẹn đọ t Israel dân Ta rọ ng: "Tọ i sao không xây cọ t cho Ta mọ t ngôi nhà bọ ng cây họ ọ ng nam?"

Giọ đây, ngọọ i hãy nói cùng Đavít tôi tọ Ta rọ ng: "Chúa các đọ o binh phán thọ này: Ta đã đem ngọọ i ra khọ i đọ i cọ lúc ngọọ i còn theo sau đoàn chiên, đọ ngọọ i trọ nên thọ lãnh Israel dân Ta và Ta đã ọ cùng ngọọ i trong mọ i nọ i ngọọ i đi. Ta sọ tiêu diọ t mọ i quân thù trọ c mọ t ngọọ i, và Ta sọ làm cho danh ngọọ i nên cao trọ ng nhọ danh các bọ c vĩ nhân trên mọ t đọ t. Ta sọ đọ t đọ mọ t nọ i cho Israel dân Ta, và Ta sọ vun trọ ng nó tọ i đó. Nó sọ ọ đó và sọ không còn bọ quọ y rọ i nọ a. Con cái sọ đọ sọ không còn đọ n đàn áp nó nhọ xọ a nọ a, nhọ ngày Ta thiọ t ọ p các vọ Thọ m phán trên Israel dân Ta. Ta sọ cho ngọọ i đọ c bọ ng yên khọ i mọ i quân thù. Và Chúa phán trọ c cho ngọọ i biọ t là Chúa sọ tọ o ọ p cho ngọọ i mọ t ngôi nhà. Đọ n khi qua đọ i, ngọọ i sọ đọ c an giọ c cùng các tọ phọ ngọọ i. Kọ đó Ta sọ cho con cọ a ngọọ i kọ vọ và làm cho vọ ọ ng quọ c ngọọ i vọ ng mọ nh. Chính ngọọ i sọ xây đọ ng cho danh Ta mọ t ngôi nhà, và Ta bọ o đọ m ngôi báu triọ u đọ i ngọọ i tọ n tọ i đọ n muôn đọ i. Ta sọ là Cha ngọọ i, và ngọọ i sọ là con Ta. Nọ u

ngườ i có phỏ m lỏ i, Ta sỏ sỏ a trỏ ngườ i bỏ ng roi ngườ i lỏ n và bỏ ng tai hoỏ con cái loài ngườ i. Nhỏ ng Ta sỏ không cỏ t khỏ i ngườ i lòng tỏ bi cỏ a Ta, nhỏ Ta đã xỏ vỏ i Saolê, kỏ đã bỏ Ta khai trỏ khỏ i mỏ t Ta. Và nhà cỏ a ngườ i và triỏ u đỏ i ngườ i sỏ vỏ ng chỏ c đỏ n muỏn đỏ i trỏ c mỏ t Ta; ngỏi báu ngườ i sỏ vỏ ng bỏ n mỏi mỏi!" Nathan đã thuỏ t lỏ i cho Đavít tỏ t cỏ nhỏ ng lỏ i và thỏ kiỏ n này.

Đỏ là lỏ i Chúa.

Đáp Ca: Tv 88, 4-5. 27-28. 29-30

Đáp: Đỏ i đỏ i Ta sỏ dành cho ngườ i lòng sỏ ng ái (c. 29).

Xỏỏ ng: 1) Ta đã ký minh cỏ c cùng ngườ i Ta tuyỏ n lỏ a. Ta đã thỏ cùng Đavít là tỏ t cỏ a Ta rỏ ng: "Cho tỏ i muỏn đỏ i Ta bỏ o tỏ n miêu duỏ cỏ a ngườ i, và Ta thiỏ t lỏ p ngai báu ngườ i qua muỏn thỏ hỏ ". - Đáp.

2) Chính ngườ i sỏ thỏ a cùng Ta: "Chúa là Cha con, là Thiên Chúa và Đá Tỏ ng cỏ u đỏ cỏ a con". Và Ta sỏ đỏ t ngườ i làm trỏỏ ng tỏ , cao sang hỏ n các vua chúa ỏ trỏ n gian. - Đáp.

3) Đỏ i đỏ i Ta sỏ dành cho ngườ i lòng sỏ ng ái, và lỏ i cỏ c Ta ký vỏ i ngườ i sỏ đỏ c mỏi mỏi duy trì. Ta sỏ gỏn gỏ miêu duỏ ngườ i tỏ i muỏn đỏ i, và ngai báu ngườ i nhỏ nhỏ ng ngày cỏ a cỏi cao xanh. - Đáp.

Alleluia: 1Sam 3,9

**Alleluia, Alleluia. - Lỏ y Chúa, xin hỏy phán, vì tỏi tỏ Chúa đang lỏ ng tai nghe; Chúa có lỏ i ban sỏ sỏ ng đỏ i đỏ i. - Alleluia.**

**Phúc Âm: Mc 4,1-20**

**"Ngọọi gieo hạt đi gieo hạt giống"**

**Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô: LỌNG NGHE LỌI CHÚA VỌI CỌ TRÁI TIM**

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở biển và có đám đông dân chúng tụ tập ở gần Ngài, nên Ngài đi xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì đi theo dọc bờ biển.

Ngọọi dùng ngôn ngữ mà dạy họ hiểu đi, và khi giảng, Ngài nói với họ rằng:

**"Các ngài hãy nghe! Nay ngài gieo hạt đi gieo hạt giống."**

Khi gieo, một phần hạt rơi xuống đất và chim trời đi ăn hạt.

Phần khác rơi trên sỏi, nên không có hiểu đất.

Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu.

Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bốc hơi bốc đi và vì không rễ, nên bốc khô.

Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được.

Phụ nữ hát khác nhau vào đất tốt, mọc lên, nảy nở và sinh quả, hát thì sinh được ba mươi i, hát được sáu mươi i, hát được một trăm".

Và Người phán rằng: "Ai có tai nghe thì hãy nghe".

Khi Người còn đi mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn đi với Người, hai Người và ý nghĩa đi ngôn, Người liền bỏ các ông:

"Các con được biết mau nhím và những Thiên Chúa, còn những người khác ngoài thì mới sẽ được giảng dạy bằng đi ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻ chúng trở lại mà được tha tội".

Người nói với các ông:

"Các con không hiểu đi ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những đi ngôn khác?"

Người gieo hạt là gieo Lời Chúa.

Với được mà Lời Chúa được gieo vào, là những kẻ chưa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy Lời Chúa gieo trong tâm hồn họ.

Và cũng thế, những hạt gieo rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe Lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơn bão hay bắt bớ vì Lời Chúa, thì họ sa ngã liền.

Lời có những hạt gieo rơi trong bụi gai.

Đáy là nhọng kọ nghe lọ i Chúa, nhọng nhọng lo lọng trọn tọ c, bọp nghọ t lọ i Chúa, khiọ n không thọ sinh hoa trái đọ c.

Còn nhọng họ t giọng gieo trong đọ t tọ t: đọ là nhọng ngọ i nghe lọ i Chúa, biọ t giọ lọ y và làm sinh lọ i, họ t ba mọ i, họ t sáu mọ i và họ t mọ t trám".

Đọ là Lọ i Chúa.

-----

Â